

PIMO 6203/007

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“PIMO-W1”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PIMO-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จำนวน 103,999,978 หน่วย โดยกำหนดการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยวันใช้สิทธิได้แก่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

#### 2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ

ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

#### 3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1

ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

#### 4. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทขอให้ SET สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

## 5. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

6. บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

## 7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ 034-265-111-8

Website : <http://www.pioneermotor.th.com>

E-mail : [sirat@pioneermotor.th.com](mailto:sirat@pioneermotor.th.com)

## 8. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

- 8.1. ในกรณีที่ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ

- 8.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็น เงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์” (“Pioneer Motor Public Company Limited for share subscription”) ประเภท บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 733-0-34825-2 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครชัยศรี ทั้งนี้ การใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลที่มีไซสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้นและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8.3. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

## 9. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคนเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562
2. ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี

เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 733-0-34825-2 สาขานครชัยศรี ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์” (“Pioneer Motor Public Company Limited for share subscription”) โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562

ในการชำระเงิน ชื่อคนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อบัญชีผู้ใช้สิทธิ และเอกสารประกอบอื่นๆ ทุกฉบับ และใบ Pay-in ผู้นำฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับบุคคลที่ใช้สิทธิ และจำนวนเงินที่โอนไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ

กรณีบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไปนอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

( นายวสันต์ อิติโรจนกุล )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด(มหาชน)